



# ข่าว

เทศบาลเมืองตะกั่วป่า

โทร: ๐-๗๖๔๒-๔๕๒๗

โทรสาร : ๐-๗๖๔๒-๔๕๒๗

<http://www.takuapacity.go.th>

## ให้ประชาชนไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนด ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ได้เปิดประกาศผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้

สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลบางนายสี ตำบลโคกเคียน ตำบลตะกั่วป่า ตำบลบางม่วง ตำบลบางไทร และตำบลตำตั่ว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปตรวจดูแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ได้ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า สถานีขนส่งจังหวัดพังงา สาขาอำเภอตะกั่วป่า ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอตะกั่วป่า สาธารณสถานภายในเขตผังเมืองรวม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ([www.takuapacity.go.th](http://www.takuapacity.go.th)) สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี ([www.bangsaitakuapa.go.th](http://www.bangsaitakuapa.go.th)) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ([www.khokkhean.go.th](http://www.khokkhean.go.th)) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ([www.bangmoung-sao.go.th](http://www.bangmoung-sao.go.th)) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร([www.bangnaisri.go.th](http://www.bangnaisri.go.th)) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ([www.dpt.go.th/phangnga](http://www.dpt.go.th/phangnga)) และกรมโยธาธิการและผังเมือง ([www.dpt.go.th](http://www.dpt.go.th)) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม มีสิทธิร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเสนอคำร้องแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นที่ศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ([www.dpt.go.th](http://www.dpt.go.th)) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

เมื่อครบกำหนดแล้ว สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา จะรวบรวมคำร้องทั้งหมด พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับคำร้องก็จะส่งสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าแก้ไขให้เป็นไปตามคำร้องนั้น แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำร้องก็จะให้ยกคำร้องนั้น เมื่อสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเสนอผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป